
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๔ 
ครั้งที ่ ๒๓  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันพฤหัสบดีที ่ ๑  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๔  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์ 
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว 
เปิดประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา    
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ   
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนพพล  เหลืองทองนารา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคเพื่อไทย  โดย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์  (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวนภาพร  เพ็ชร์จินดา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอาคม   
เติมพิทยาไพสิฐ)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายจารึก  ศรีอ่อน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดจันทบุรี  พรรคพลังท้องถิ่นไท  เรื่อง  ปัญหาช้างป่าท าร้ายพี่น้องประชาชนเสียชีวิต  
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  โดย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  เป็นผู้ตอบ  
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การแก้ไขราคาสินค้าทาง 
การเกษตร  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
พาณิชย์  (นายสินิตย์  เลิศไกร)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอใช้พื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างซอยแบริ่ง  ๑๑   
เชื่อมต่อซอยลาซาล  ๒๐  เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ออกก าลังกาย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลัง  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายสันติ  พร้อมพัฒน์)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขุดลอกห้วยชลัง  ช่วงบ้านกระแมด  
ต าบลไพรบึง  อ าเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๕  
กันยายน  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๒.๑๔  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การย้ายซากดึกด าบรรพ์กลับมาไว้ในพื้นทีเ่ดมิ  
ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  โครงการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  พัฒนาแหล่งน้ าหนอง
กระหวัน  และห้วยขยุงหลง  พร้อมระบบโครงข่ายกระจายน้ า  และระบบอ่างพวง   
ต าบลขนุน  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
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กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การพัฒนาเขื่อนบริเวณแม่น้ าแม่กลอง 
สายเก่าที่ต าบลคุ้งพยอม  อ าเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๑๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   
วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ถาม  นายกรัฐมนตรี 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายสมชาติ  ประดิษฐพร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ขอขยายระยะทางก่อสร้างถนนทางหลวง 
หมายเลข  ๔๐๑  ตอนท่าโรงช้าง – กิโลศูนย์  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๓  และ  ๔  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   
(นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอทราบผลสัมฤทธิ์ของการจัดบริการ  
“โมบาย  ไอดี”  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (นายชัยวุฒิ   
ธนาคมานุสรณ์)  เป็นผู้ตอบ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การขุดลอกคลองชลประทาน 
ในพื้นที่อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๕   
กันยายน  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระ 
การประชุมต่อไป  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้น าระเบียบวาระ 
ที่  ๓  รับรองรายงานการประชุม  และระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน   
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
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ต่อจากน้ัน  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
จ านวน  ๙  ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที่  ๔  วันพุธที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๕  วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๖  เป็นพิเศษ  วันพุธที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๗  วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๘  วันพุธที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๙  วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๑๐  เป็นพิเศษ  วันศุกร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๑๑  วันพุธที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
ครั้งที่  ๑๒  วันพฤหัสบดีที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๙  ครั้งดังกล่าว 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ 
ที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  คือ 

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร  แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๗) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงศ์  เป็นกรรมาธิการ  แทน   
นายวัฒนา  สิทธิวัง 

๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม  แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายเดชทวี  ศรีวิชัย  เป็นกรรมาธิการ  แทน   
นายปดิพัทธ์  สันติภาดา 

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน 
จากการกู้เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
และสังคม  จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เพิ่มเติม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๕   
กันยายน  ๒๕๖๕  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)  
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ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณา  
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

จากนั้น  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๒)  และ  (๕)   
เพื่อขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม  โดยขอให้น าระเบียบวาระเรื่องด่วนในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๒๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพุธที่   
๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการ 
พิจารณาเสร็จแล้ว  ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  วันพุธที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๕   
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  คือ 

๑. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ าตาลทราย  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๔) 

๒. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  พ.ศ.  ....   
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๕) 

๓. พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๒) 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  โดยเป็นการพิจารณา 
ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  คือ 

๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ  ซึ่ง  นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
จังหวัดเชียงราย  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ 
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  ล าดับที่  ๑) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาผลกระทบจากการกระท าความผิดในลักษณะแชร์ลกูโซ่  ซึ่ง  นายวีระกร  ค าประกอบ   
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครสวรรค์  พรรคพลังประชารัฐ  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  ล าดับที่  ๒)  
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๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่  หนี้นอกระบบ  ซึ่ง  รองศาสตราจารย์รงค์   
บุญสวยขวัญ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคพลังประชารัฐ  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  ล าดับที่  ๓) 

๔. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่  และปัญหาหนี้นอกระบบ  ซึ่ง  นายนริศ   
ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  และนายอัครเดช   
วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  ล าดับที่  ๔) 

๕. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
พิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่  และปัญหาหนี้นอกระบบ   
ซึ่ง  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดกระบี่  พรรคภูมิใจไทย   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน    
ล าดับที่  ๕) 

๖. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการกระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่และหนี้นอกระบบ   
ซึ่ง  นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย   
และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดมหาสารคาม  พรรคเพื่อไทย   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน  ล าดบัที่  ๖) 

๗. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่  และหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม   
ซึ่ง  นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ   
พรรคไทรักธรรม  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อน  ล าดับที่  ๗) 

๘. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
หนี้นอกระบบ  ซึ่ง  นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดพิษณุโลก   
พรรคก้าวไกล  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา
พิจารณาก่อน  ล าดับที่  ๘)  
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ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปราย  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้
คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  
ดังน้ี   

๑. การพิจารณาของวุฒิสภา  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 
๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  

วันอังคารที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ได้พิจารณารับทราบ  (ร่าง)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓  (พ.ศ.  ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๒๔  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันจันทร์ที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก  ๓๐  วัน  นับแต่ 
วันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๕ 

๒. รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ   
๒๕๖๔ 

๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๕๗  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นายจเด็จ  ธรรมธัชอารี  เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  นางลลิตยา  
กองค า  รองเลขาธิการ  นางวราภรณ์  สุวรรณเวลา  ผู้ช่วยเลขาธิการ  นางกิ่งไผ่  จันทร์อยู่   
และนายปฏิภาคย์  นมะหุต  ผู้แทนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เข้าร่วม
ชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  เลขาธิการส านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ  ตอบช้ีแจง  
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๔. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัย   
ในการใช้รถใช้ถนน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้   
นายเสกสม  อัครพันธุ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  นายบัญญัติ  คันธา  และนางบศุรา   
วงศ์ค าแหง  ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองอธิบดีกรมการขนส่ง 
ทางบก  ตอบช้ีแจง 

๕. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๖๔  ขององค์การกระจายเสียง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.) 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้   
รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง  ประธานกรรมการนโยบาย  รองศาสตราจารย์วิลาสินี   
พิพิธกุล  ผู้อ านวยการ  ส.ส.ท.  นายอนุพงษ์  ไชยฤทธิ์  นายเจษฎา  อนุจารี  และนางสุชาดา   
ภู่ทองค า  ผู้แทนจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย   
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  ประธานกรรมการ 
นโยบาย  และผู้อ านวยการ  ส.ส.ท.  ตอบช้ีแจง 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๒๙  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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